

**VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2058** /VKSTC-V15

Hà Nội, ngày **30** tháng **5** năm 2023

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định
về văn hóa công vụ trong ngành
Kiểm sát nhân dân

Kính gửi: - Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương

Ngày 16/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành Quyết định số 08/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND). Qua 03 năm thực hiện, Quy tắc ứng xử đã góp phần nâng cao văn hóa công vụ, hình thành phong cách, ứng xử, lễ l貌 làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội; bảo đảm tính nghiêm túc và hiệu quả hoạt động của VKSND các cấp. Đồng thời khuyến khích những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác tiếp tục thực hiện những quy định này nhằm giữ gìn hình ảnh, bảo vệ bí mật công tác của ngành KSND.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành; trong bối cảnh nhiều đạo luật tư pháp được sửa đổi, bổ sung tăng thêm nhiều nhiệm vụ cho ngành Kiểm sát nhân dân. Để đảm bảo kịp thời tiếp thu đầy đủ các nội dung về văn hóa công vụ nêu tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ và các văn bản có liên quan; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo Quy định về văn hóa công vụ trong ngành KSND trên cơ sở kế thừa những nội dung của Quy tắc ứng xử và bổ sung một số nội dung mới. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu dự thảo Quy định và có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày **15/6/2023** để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.



(Kèm theo Công văn này là dự thảo dự thảo Quy định về văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, Báo cáo thuyết minh và Bảng so sánh)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (thay b/c);
- Lưu: VT, V15. *22*

**TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Tăng Ngọc Tuấn

